
Tud 1. 

Cofnodion o Gyngor Cymuned Llanbedr Ebrill 2023 

Presennol 

Cyfarfod llawn.  Zoom ac yn y Neuadd. 

Cyfieuthu gan Delyth Davies, Aberystwyth. 

Gair gan yr Is Gadeirydd – croesawu pawb i’r cyfarfod. 

Ymwelydd am ofyn cwestiwn – Sue Macdonald yn gwneud cais drwy’r Cyngor Cymuned i 

gymdeithasau gael gosod lluniau a eitemau mewn lle hysbys yn y Neuadd.  Yn ymwybodol mae mater 

i Bwyllgor Neuadd yw hyn, ond am i’r Cyngor Cymuned ddwyn y neges ymlaen. Bydd hyn yn cael ei 

drafod ym mhwyllgor neuadd yn ddiweddarach yn y mis. 

Datgan Buddiant – dim 

Ceisiadau Cynllunio – Dim 

Derbyn Cofnodion cyfarfod mis Mawrth fel rhai cywir. 

Materion yn codi o’r cofnodion 

1. Llwybrau Cyhoeddus – swm mawr o’r arian yn mynd at dorri rhain.  Nododd GO nad oes 

reidrwydd torri rhain ochr allan i liwiau categori coch ac oren.  Angen ail edrych ar y 

categoriau hyn a holli Cyngor Gwynedd a oes modd ei ail gategorio. 

Nododd JTW yr hoffai dderbyn y rhestr cyflawn o’r llwybrau a wnaethpwyd arolwg arnynt yn ol yn 

1990 gan Huw Owen.  A cael rhestr i bob Cynghorydd. 

Llwybr Gilfach Goch yn dal heb ei wneud (cerrig camu yn suddo – tir mawnog. 

2. Ffordd arfaethedig a phwyllgorau 

Gan bod cyfarfod Pobl gyda Lee Waters yng Nghaerdydd wedi ei ohirio tan y 26.4.23 tybed a oes 

pwrpas i gyfarfod Teams gyda rhai o’r Cyngor ar y 17 o Ebrill.  Pasiwyd i beidio a gwneud hwn, nes 

bydd cyfarfod yng Nghaerdydd wedi ei seilio. 

Disgwyl bod arian ar gael gan TFW a Llywodraeth Cymru. 

3. 20 mya – holiadur – parthed I bawb anfon sylwadau parthed hwn.  Y Cyngor yn datgan bod y 

darn mwyaf perygl yn Llanbedr – ger Cambrian Clearance heb ei gynnwys yn y 20 mya.  Hyn 

ddim yn dderbynniol 

Materion Cynghorwyr Sir 

Cynghorydd Gwynfor Owen – 

Cyfarfod cyswllt rheilffordd y Cambrian a fu’n cyfarfod ddiwedd Mawrth. 

Yn siomedig iawn yn yr ymatebion a gafwyd i’r cwestiynnau a anfonwyd gan y Clerc 

Dim gwaith uwchraddio ar Station Talwrn Bach – dim arian.   

Bin baw cwn – dan arolygiad 



Tud 2. 

Ateb yn ol i gwestiynnau y gwirfoddolwyr – mynd I wneud hyn. 

Arwydd Newydd – Talwrn Bach – na I hyn, oherwydd gormod o drafferth newid y pamffledi ac yn y 

blaen. 

Falle bydda modd rhoi enw Talwrn Bach o dan yr arwydd presennol?  Wedi ei newid ers mai 1978. 

Cyfarfod gyda heddlu – parthed mwy o blismona yr ardal.  Na I hyn, dim digon ohonynt. 

System gofal cartref – trosglwyddo I gwmni preifat o’r enw Seibiant. 

Menter Mon – band eang yn Harlech 

System materion gronynol o exhaust ceir – monitoro.  Cost o £60 y flwyddyn I wahanol fusnesau.  

Wedi cyfeirio y mater yma I Dafydd Wyn Cyngor Gwynedd. 

Annwen Hughes yn nodi 

Toiledau – wedi bod ar gau, heb eu trwshio.  Bydd  SYCHWR DWYLO TRYDAN YN CAEL EU GOSOD 

YNDDYNT. 

Bydd ffordd Salem ar gau a ffordd Cwm Bychan er mwyn adnewyddu polion. 

Llinellau melyn – pobl yn dal I barcio ar rhain.   

Sarn Hir – angen cadw golwg ar y ffordd yma, Gwaith o’i lefelu heb ddigwydd.  Dal i aros am rywbeth 

efo’r ffordd osgoi!!! 

Bod mwy o wasanaethau tren i ddod , a tafleni amser ar y ffordd 

Gwefan – Pawb yn hapus efo hon. 

HAL – o’r holiaduron 17 wnaeth ymateb I’r cais o gyfrannu unwaith yn rhagor at y pwll nofio.  

Eraill yn gwrthod yn gyfangwbwl  5 ddim o blaid.   

6 ymateb positif I gyfrannu.  Y gweddill yn dymuno i’r arian fynd at y Pentref 

Pasiwyd I roi cyfraniad am hanner y swm .  6 mis cyntaf.  Gweld be ddaw wedyn – wedi unrhyw 

welliant 

Angen cyfarfod gyda phob Cyngor tua mis Gorffennaf. 

Yn sicr bydd angen cyfarfod cyhoeddus hefyd yn y Pentref. 

Bod cyfrifon yn cael eu rhannu. Plan 5 mlynedd busnes os yn bosib. 

Cynghorwr yn mynychu cyfarfodydd, neu anfon cofnodion I’r Cyngor 

AGOR TENDRAU 

Dim ond un ar gyfer y Fynwent – yr un pris a llynedd £150 y toriad 

Gof Golofn £20.00 

Cae Chwarae – yr un fath a llynedd    

Llwybrau £20.00 yr awr – hwn yn eitha drud.   



Tud 3. 

Unrhyw Fater Arall 

Angen clirio gwrych Llwybr 2 Cae Nest ochr ffordd. 

Jackie yn holi a fydda posib cael cyfraniad at y Cylch Meithrin.  Angen iddynt gynnwys mantolen 

ariannol. 

RW – wedi derbyn cwyn nad yw’r toiledau wedi eu glanhau. 

Nododd Annwen bod cwmni AER yn mynd I roi gwell golau yno a hefyd solar I gynhesu dwr . 

Huchenfeld – angen yr arian ar gyfer gwesteio Swyddogion o Huchenfeld.  Pasiwyd I roi £225 yn awr. 

Bod cyflwr llwybr Never Cut yn fwdlud. Wedi hysbysu Cyngor Gwynedd o hyn. 

Y ffordd ger Y Glyn yn anwastad iawn. 

Bod y daith gerdded Pobl wedi mynd yn dda medd JTW. 

AH yn diolch I grwp Pobl a hefyd I Lloyd Coaches am eu trfniant ar y diwrnod. 

Neges ychwanegol gan Sara Crumble parthed Rheilffordd y Cambrian – yn holi pa hysbysfwrdd sydd 

yn rhu uchel ar safle Talwrn Bach.  Dim ond un sydd yno!!!! 

Bod y canllaw pren wedi cael ei drwshio. 

Taliadau Ebrill 

£2157.02 HAL 

£160  Iron Design   Cae chwarae 

HMRC – payee £126 

Clerc £1021.58 

J.T.Thomas – accounts paye £60 

Derbyniadau  

Pritchard + Griffiths  £566.50 

 


